



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนด มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้จัดบุคลากร ในสังกัดหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ไปแล้ว นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลาย ไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ สำหรับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอยกเลิก ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหม่ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มระดับชำนาญการพิเศษ พิจารณาการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ตามความเหมาะสม โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม จัดบุคลากรในสังกัดหมุนเวียนมา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรทั้งหมด โดยไม่นับรวมกับบุคลากร ตามข้อ ๑. โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกเว้น แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้มาปฏิบัติงาน ตามปกติ

๓. สำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม มอบหมายการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทำงาน ระบบวิธีการ สื่อสาร ติดตามประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือเรื่องอื่นที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนด

๔. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๕. ข้าราชการและบุคลากรทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อจะต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอรรณพ สังขวาสี)
เลขาธิการสภาการศึกษา